

คูดวงออนไลน์

(10 เมษายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงที่ยังหาเงินไปค้อยพอกับรายจ่าย ก็ไม่แนะนำที่จะลงทุนเพิ่ม

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า หงส์แดงผงาดฟ้า เกิดวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2503 เวลา 05.15 น. กทม. เพศชาย

ดวงชะตาของคุณหงส์แดง มีจุดดีหลายจุด แต่ก็มีจุดร้ายเข้ามาตัดทอน ทำให้ดวงชะตาเกิดความ ผกผัน เปลี่ยนแปลงง่าย ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องเตือนก่อนอื่นก็คือ เวลาโชคดี ชีวิตกำลังรุ่งเรือง ก็อย่าหลง หรือ จ้องมองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียว ต้องเผื่อพื้นที่ในการถอยหลังไว้ด้วย

ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจเกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิดได้

คำถามแรก ตั้งแต่ช่วงกลางปี 57 มาจนถึงปัจจุบัน ผมมีความรู้สึกว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาไม่ขาดสาย ยังไม่รู้จะไปสิ้นสุดลง หรือ จะลดตัวเมื่อไหร่ครับ ผมเกรงว่าจะหาเงินไม่ทันกับรายจ่าย ไม่อยากต้องไป เป็นหนี้ธนาคาร ผมจึงอยากเรียนถามว่า ผมจะหาเงินได้ทันไหมครับ

คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยการใช้คำพูด การติดต่อ และอาจจะออกทางวัดดวงเสี่ยงโชคอยู่บ้าง แต่ ปัญหาก็คือ คุณเองก็เป็นคนใช้เงินเก่ง ดังนั้น จึงอาจไม่ค่อยเหลือเก็บนัก

แต่ถึงแม้ว่า คุณอาจจะมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง ก็ต้องไม่ประมาทด้วยเหตุผลที่ผมบอกมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นช่วงที่ดวงชะตามี โอกาสที่จะต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษแบบไม่คาดคิด

เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเกี่ยวกับบ้านช่อง ที่ดินของคุณ หรือ อาจจะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เหล่านี้เป็นต้น

หรือ อาจจะเป็นเพราะงานที่ลงทุนลงแรงลงไป และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมานั้น ไม่ เป็นไปตามคาด ทำให้การเงินหมุนไม่ทันได้

การเงินที่ต้องใช้จ่ายมากมายนั้น เกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่ปีที่แล้ว จนกระทั่งขณะนี้ก็ดูเหมือนว่า จะยังไม่ มีท่าทีที่จะลดลง หรือ เงินหยุดไหลออก อย่างน้อยที่สุดก็ในช่วง 3 – 4 ปีข้างหน้า

หนทางที่ไม่ประมาทก็คือ ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มากที่สุด อะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆ ย้ำว่า จำเป็นจริงๆ ก็อย่าใช้ ต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองที่ชอบใช้เงิน ให้เป็นคนประหยัดเงินให้มากที่สุด

คำถามที่สอง ผมจะลงทุนเปิดร้านเบเกอรี่ และ กาแฟให้ภรรยาในปี 58 นี้ (เงินลงทุนก็หลายอยู่เหมือนกัน) ผมจะลงทุนให้ดิมัยครับ ทำแล้วจะพอไปรอดมัยครับ และขณะนี้ผมกำลังจะมีอาชีพเสริมเป็นนายหน้าขายที่ดิน ผมทำแล้วจะรุ่งเรื่องไหมครับ

เมื่อมองจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณ ผมคิดว่า ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของคุณที่จะลงทุนใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุผลทางดวงดาวส่วนหนึ่ง แต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คุณเองก็ยังบอกว่า เกรงจะหาเงินไม่ทันกับรายจ่าย และไม่อยากจะเป็นหนี้แบงค์

เพราะฉะนั้น อยู่นิ่งๆไว้ จะปลอดภัยที่สุดครับ

สิ่งที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือลูก เพราะเขาอาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินก็ได้ แต่โดยรวมแล้ว ลูกของคุณก็ดี เพียงแต่ช่วงเวลานี้ที่ต้องใช้เงินมากหน่อย

อาชีพเสริมที่จะทำนั้นสามารถทำได้ トラบใดที่ไม่ใช่เป็นการลงทุนใหม่ๆ แต่ก็ต้องบอกว่า จะหวังรายได้เป็นกอบเป็นกำมากๆคงจะไม่ได้

คำถามที่สาม ผมอยากทราบว่า จะมีอะไรที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตบ้างหรือเปล่า ผมจะได้ดีใจและสุขใจครับ และในขณะเดียวกัน มีอะไรที่ผมต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษบ้างครับ ผมจะได้รอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับ

สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั้น นอกเหนือจากดวงดาวบนท้องฟ้าแล้ว เราต้องทำด้วยตัวเอง

ปัญหาของคุณที่เห็นในดวงชะตาก็คือ เรื่องการเงินที่มีรายจ่ายมาก ส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายของคุณเอง เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ การประหยัดค่าใช้จ่าย อะไรที่ไม่ควรรใช้ก็หยุดใช้เสียก่อน การลงทุนอะไรใหม่ๆ ก็ควรจะชะลอไว้ก่อน

นอกจากนี้ ดวงชะตาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าของคุณ ก็จะเป็นไปแบบทรงๆ การเงินคงจะไม่ดีขึ้นอย่างมากมายตามที่คุณหวัง จึงควรจะระมัดระวังการใช้จ่ายของคุณเองไปก่อน

อีกสิ่งหนึ่งก็คือ เรื่องชีวิตคู่ที่มีความประปราย สุ่มเสี่ยงที่จะแตกแยก ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะการทะเลาะเบาะแว้ง และความขัดแย้งกันกับภรรยาของคุณโดยตรง จากปัญหาเรื่องลูก

นอกจากนี้ ก็อาจจะเพราะภรรยาของคุณเองก็ใช้เงินเก่งเหมือนกัน ทำให้เกิดความไม่ลงรอยต่อกันและกัน

ก็ลองเอาคำแนะนำของผมไปพิจารณาดูนะครับ หากเป็นประโยชน์แก่คุณบ้างก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่ง

สุดท้ายก็ขอให้ คุณหงส์แดง ผงาดฟ้า ช่วยตัดบัตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า บุ้ม ครับ

